

ตลาดวัดไชยชนิก (ช่วงพระเจ้าพ่อเล่อ)



๑. ประเภทและลักษณะทั่วไปของตลาด

ตลาดวัดไชยชนิก (ช่วงพระเจ้าพ่อเล่อ) เป็นตลาดประเภทที่ ๒ คือตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร มีอ่างล้างมือ มีห้องน้ำบริการ รวมทั้งมีที่รวบรวมหรือรองรับมูลฝอย ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีพื้นที่ประมาณ ๑,๐๖๑ ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งอยู่ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้จำหน่ายสินค้าทั้งหมด ๑๑๙ ราย มีการแยกประเภทและโซนจำหน่ายสินค้าไว้อย่างชัดเจน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น. และประเภทของสินค้ามีความหลากหลายประเภท เช่น อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง เสื้อผ้า รวมถึงของใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น

๒. มาตรฐานสำหรับตลาด

๒.๑ ด้านสุขลักษณะทั่วไป

ตลาดวัดไชยชนิก (ช่วงพระเจ้าพ่อเล่อ) เป็นตลาดประเภทที่ ๒ คือตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร มีสถานที่สำหรับผู้จำหน่ายสินค้า มีห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย มีน้ำประปาที่สะอาดไว้ใช้อย่างเพียงพอ มีการจัดระเบียบแผงจำหน่ายสินค้าตามประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องระเบียบปฏิบัติการเข้าขายของในตลาดสาธารณะเทศบาลเมืองลำพูน และแผงจำหน่ายสินค้าทุกแผงจะต้องมีการวางสินค้าให้สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร มีภาชนะปกปิดอาหารเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งบริเวณโดยรอบข้างตลาดมีบริการที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ

๒.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองลำพูนได้กำหนดจุดรวบรวมหรือรองรับมูลฝอยสำหรับตลาดคือ บริเวณลานหน้าห้องน้ำซึ่งมีการกำหนดพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนและมีรถเก็บขยะมูลฝอยจอดบริการ โดยให้ผู้จำหน่ายสินค้าทำการจัดเก็บและทำความสะอาดบริเวณแผงจำหน่ายสินค้าของตนเองให้เรียบร้อย หลังเลิกกิจกรรม รวมทั้งต้องมีการแยกประเภทของขยะก่อนนำมาทิ้งตามจุดที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ ด้านการจัดการน้ำเสีย

การจัดการน้ำเสียภายในตลาด บริเวณรอบข้างของตลาดมีรางระบายน้ำทิ้งของเทศบาลฯ พร้อมทั้งมีตะแกรงเหล็กปิดไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และตรงบริเวณบนลานจำหน่ายสินค้า และแผงจำหน่ายสินค้าไม่อนุญาตให้ผู้จำหน่ายสินค้าทำการชำระล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใด โดยให้ผู้ประกอบการนำภาชนะอุปกรณ์ไปล้างที่บ้านของตนเอง เนื่องจากเป็นการป้องกันเหตุรำคาญที่อาจเกิดจากการส่งกลิ่นเหม็น แมลง สัตว์นำโรคและอุบัติเหตุต่างๆ

๒.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อม

- การจัดการสิ่งแวดล้อมของตลาดวัดไชยชนิก (ช่วงพระเจ้าพ่อเล่อ) ในเรื่องของการทำความสะอาด ซึ่งบริเวณพื้นที่ของตลาดเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูนได้มีการกำหนดให้มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง คือวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันทำความสะอาด

- การบริการห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นการควบคุมดูแลโดยเอกชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการทำความสะอาด การควบคุมดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งมีการแยกประเภทห้องน้ำ ห้องส้วม ไว้อย่างชัดเจน คือ มีห้องน้ำสำหรับชาย – หญิง คนพิการและสูงอายุ และยังมีจุดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่อย่างเพียงพอ

๒.๕ ด้านผู้จำหน่ายสินค้า

เทศบาลเมืองลำพูนได้กำหนดให้มีการอบรมผู้จำหน่ายสินค้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จำหน่ายสินค้า รวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ รวมถึงจะต้องมีการพัฒนาสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ตามบทบัญญัติ ของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานที่จำหน่ายอาหาร และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และในปี ๒๕๖๕ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด - ๑๙ ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ และรู้ถึงมาตรการการป้องกันโรคต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า รวมทั้งในเรื่องของการบริการลูกค้า เทศบาลฯกำหนดให้แผงจำหน่ายสินค้าจะต้องมีป้ายแสดงราคาสินค้าติดไว้อย่างชัดเจน และเทศบาลเมืองลำพูนยังมีจุดบริการตราซั้งกลางไว้บริการประชาชน ณ กองอำนวยการตลาดสดหนองดอก

๒.๖ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ

เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีจุดกองอำนวยความสะดวกรวมทั้งเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยของตลาด และยังมีตู้แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๑๒ ๐๐๐ , ๐๘๖๔๒๑ ๔๙๐๙

๒.๗ ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตามเจตนารมณ์ของจังหวัดลำพูนในการขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหิ้ว” ระหว่างจังหวัดลำพูนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำข้อตกลงระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และตลาดภายในเขตเทศบาล เรื่องขอความร่วมมืองดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% โดยใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทน และยังมี การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหิ้ว รวมทั้งแผงจำหน่ายสินค้าบางแผงได้ใช้วัสดุที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือใช้วัสดุติบสินค้า Q ในการประกอบอาหารเพื่อทำเป็นเมนูสุขภาพไว้แนะนำลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ